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nefndasvid@althingi.is

Ég lýsi yfir eindreginni andstöðu við að Hvammsvirkjun, Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun séu 
í nýtingarflokki rammaáætlunar og krefst þess að þær verði færðar yfir í verndarflokk eða 
biðflokk vegna neikvæðra og óafturkræfra áhrifa þeirra á náttúru og umhverfi sem og 
samfélög.

Framkvæmdin s.s. lón munu eyða gróðir og jarðvegi, spilla lífríki Þjórsár á svæðinu og 
skemma landslag á löngum köflum. Mótvægisaðgerðir duga þar ekki. Umræður og 
undirbúningur virkjananna hefur nú þegar valdið deilum og ósætti í sveitarfélaginu sem er 
mjög erfitt að búa við.

Verði af þessum virkjunum munu sveitirnar hér aldrei verða samar.

Virðingarfyllst,

Ólafur Jónsson 

Eystra-Geldingaholti, 

Skeiða- og Gnúpverjahreppi
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